



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒

มรภ.พิบูลสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑



เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ รอบ ๑๒ เดือน จากสำนักงาน กพร. และทีมงานจาก สมศ. โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธานในการตรวจประเมินครั้งนี้ซึ่งที่มคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้รับให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามต่อที่ผู้ประเมินฯ โดยที่ทีมงานผู้ประเมินกล่าวว่า รู้สึกชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้พยายามสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี แต่ได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า ถึงแม้ระบบการประกันคุณภาพจะดีแค่ไหน ถ้าผู้ทำไม่ได้ทำด้วยใจใส่คุณภาพ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าผู้ทำ ทำด้วยใจที่ไม่ด้วยคุณภาพ ก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการทำงาน อยากจะให้องค์กรปรับเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งเราสามารถเอาชนะปัญหาของเราได้ โดยไม่ได้ทำเพื่อหวังให้คะแนนสูงขึ้น แต่หวังเพื่อให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ต้องมองในภาพรวมให้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกันเพื่อให้การทำงานเป็นงานประจำ ไม่เป็นภาระเพิ่ม อย่ามองแค่รายตัวชี้วัด ซึ่งบางครั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดอาจขาดความรอบคอบ ดังนั้น การทำความเข้าใจกับความหมายและแนวทางการประเมินฯ จึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และอย่าให้การทำงานหยุดแค่เพียงการประเมิน แต่ได้นำผลของการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

สำหรับผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ มีทั้งหมด ๕๔ ตัวชี้วัด แต่ได้มีการประเมินจากคณะกรรมการ ๔๖ ตัวชี้วัด และรวมผลการประเมินจากหน่วยงานกลาง ๖ ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯ ประเมินตนเอง และกรรมการประเมิน มีความเห็นพ้องต้องกัน มีทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินปรับเปลี่ยน มี ๔ ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดที่ผลการประเมินปรับลดลง มี ๑๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินคงเดิม มี ๑๔ ตัวชี้วัด ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ จะแจ้งผลการตรวจประเมินฯ อย่างเป็นทางการให้ทราบในโอกาสต่อไป

ไฟฟ้าอาคารเรียนรวมใช้งานได้ตามปกติแล้ว และขอภัย มา ณ ที่นี้

ในช่วงระยะ ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา ไฟฟ้าที่อาคารเรียนรวมและสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ร.) ดับ เนื่องจากเกิดเหตุมีแมลงเจ้ากรรม ปีนเข้าไปในหม้อแปลงระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน และตายติดอยู่ในนั้น ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและฟิวส์ในคอนโทรลลอร์ดขาดทันที เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับทั้งอาคาร ซึ่งอะไหล่ไม่มีจำหน่ายที่พิษณุโลก จึงต้องสั่งซื้อจากทางกรุงเทพมหานคร ทำให้การแก้ไขล่าช้า ขณะนี้ทางสำนักงานอธิการบดีได้เร่งดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในกรณีเช่นนี้ เคยเกิดปัญหาขึ้นในอาคาร จ. และอาคาร IT มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำทางป้องกันแก้ไขสำหรับอาคารที่มีหม้อแปลงติดบนพื้นดินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก และขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ศูนย์ IT บริการติดตั้ง Software ในวันอบรม Software License Keys

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมสำหรับการอบรม "หลักสูตร Software License Keys" ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่อบรมในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ นั้น จึงขอแจ้งรายละเอียด Software License Keys ที่จะอบรมประกอบด้วย

๑. Microsoft Windows XP Professional Service Pack3
๒. Microsoft Windows Vista Business (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
๓. Microsoft Office Enterprise 2007 (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาติดตั้ง Software ได้ในวันอบรมฯ ดังกล่าว

"รู้จักสามัคคี ทำดีเพื่อบ้านเมือง"

หอพักทะเลแก้วนิเวศจัดกิจกรรมหอพักสายด้วยมือเรา เป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างความสามัคคี เพื่อพัฒนาหอพักของเราให้สวยงามน่าอยู่ **วันนี้(๒๒ ม.ค.)** ขอให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าหอพักเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมบังคับ (เช็คชื่อปฏิบัติงานด้วย)

รู้จักสามัคคี
ทำดีเพื่อบ้านเมือง

ทะเลแก้วนิเวศ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก



เชิญร่วมงานนิทรรศการตรุษจีน.. นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการตรุษจีน (Chinese New Year 2009) ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ **ภายในงาน** ชมการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน, สาขารัฐบาลศึกษา, สาขาศึกษาวัฒนธรรมจีนและการจัดการน่ายสินค้าของพิธีตรุษจีน, จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน...**แล้วพบกับในพจนานะ**